



บันทึกข้อความ

สำนักงาน สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๗

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/๖๕

วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย/รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.จตุรภัทร วาฤทธิ)/

รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเลื่อน บัวจุม)/ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนา
วิชาการ/ผู้อำนวยการกองแผนงาน

ตามที่มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างการขับเคลื่อนการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ภายใต้
โครงการผลิตกำลังคนด้านสัตวแพทย์เพื่อรองรับนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ โดยมีวัตถุประสงค์หลัก ดังนี้

๑. เพื่อผลิตสัตวแพทย์ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ที่มุ่งเน้นสัตวแพทย์ด้านปศุสัตว์
เพื่อช่วยเหลือประเทศ และเกษตรกร เนื่องจาก ประเทศไทยประสบกับปัญหาการขาดแคลนสัตวแพทย์
ด้านปศุสัตว์

๒. สนับสนุนการทำงานขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
โดยคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคฯ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด้านการ
จัดการระบบศูนย์พักพิงเพิ่มเติม ตามคำสั่ง ที่ ๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ เรื่อง
เพิ่มเติมองค์ประกอบในคณะกรรมการด้านการจัดการระบบศูนย์พักพิง ประกอบด้วย

๑) ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

๒) คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

๓. เพื่อให้บริการดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยงและปศุสัตว์

๔. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรมด้านสัตวแพทยศาสตร์

การขอรับการสนับสนุนงบประมาณของโครงการผลิตกำลังคนด้านสัตวแพทย์ฯ
มีความจำเป็นต้องมีการจัดเตรียมข้อมูลประกอบการพิจารณาให้มีความครบถ้วนและครอบคลุมในทุก
ด้าน ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการจัดเตรียมรายละเอียดโครงการ รูปแบบอาคารของคณะสัตว
แพทยศาสตร์และโรงพยาบาลสัตว์ และงบประมาณ เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูล
(ร่าง) หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

มหาวิทยาลัยจึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยร่วมกันพัฒนาหลักสูตร โดยได้มีการดำเนินการจัดทำผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLO) ของหลักสูตร สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) ประกอบการพัฒนา (ร่าง) หลักสูตร สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และได้ดำเนินการจัดทำ (ร่าง) หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต เรียบร้อย แล้ว

คณะกรรมการโครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ และ คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒ พิจารณาและให้ความเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตร สัตวแพทยศาสตรบัณฑิตเพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการขอรับการสนับสนุนงบประมาณสำหรับการ จัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ภายใต้โครงการผลิตกำลังคนด้านสัตวแพทย์เพื่อรองรับนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒ มีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ ดังนี้

๑. ควรปรับเนื้อหาในส่วนของปรัชญาหลักสูตรให้มีความชัดเจนว่าหลักสูตร ดังกล่าวมีความโดดเด่นและแตกต่างจากหลักสูตรของมหาวิทยาลัยอื่นอย่างไร เช่น การดูแล สัตว์ป่า การดูแลเกษตรกร การใช้เทคโนโลยีและดิจิทัลมาใช้ในการเรียนการสอน เป็นต้น หรือ อาจพิจารณาเพิ่มเติมสาขารายวิชาอื่นที่น่าสนใจเพื่อดึงดูดนักศึกษาให้เข้ามาเรียนมากขึ้น เช่น การดูแลรักษาโรคของสัตว์เลี้ยงสวยงาม และหลักสูตรออนไลน์ เป็นต้น

๒. แผนงานเกี่ยวกับรายรับของหลักสูตรไม่ได้มุ่งเน้นจากค่าธรรมเนียมนักศึกษา แต่จะมุ่งเน้นเกี่ยวกับการวิจัย การบริการวิชาการ และนวัตกรรม โดยจะผลักดันและนำจุดเด่น ของบุคลากรด้านสัตวแพทย์มาสร้างรายได้ให้กับหลักสูตร

๓. หากในอนาคตหลักสูตรมีการพัฒนาเปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา ควร พิจารณารับอาจารย์ที่เกษียณอายุไปแล้วเข้ามาช่วยในการเรียนการสอน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับหลักการ “ร่าง” หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการขอรับการสนับสนุนงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สำหรับการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ภายใต้โครงการผลิตกำลังคนด้านสัตวแพทย์เพื่อรองรับนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ และให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ

ทั้งนี้ ให้เสนอหลักสูตรดังกล่าวต่อมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบอีกครั้งหนึ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโภคากิจ)

รองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ